

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๑๕๖๓๓



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของกรมการปกครอง
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๘๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๒๓๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว
และเกิดการบูรณาการของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ นั้น

กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคได้ซักซ้อม
ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อน
นโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับอำนาจการบริหารมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง นอกจากนี้
ยังได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในเขตท้องที่ “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID - 19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างไรก็ตาม ในสื่อสังคม
ออนไลน์สาธารณะ ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุมัติ/อนุญาต
หรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ ส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบอธิบดีกรมการปกครองได้อนุมัติข้อสั่งการในการประชุมกรมการปกครอง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำในการ
ประชุมแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ศรัทธา และที่พึ่งพาของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การอนุมัติ/อนุญาต หรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กำชับให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดซึ่งปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มิให้รับหรือเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุมัติ/อนุญาต หรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

กำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเกี่ยวกับภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามงบประมาณที่จัดสรรให้ (อ้างถึง ๓) รวมทั้ง โครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จะจัดสรรงบประมาณให้ในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล คือ โครงการต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการกระจายทรัพยากร (งบประมาณ) อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย โครงการต้องมีความยั่งยืน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญต้องยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงเกินจริงหรือการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้จริงหรือซื้อซ้ำซ้อน ควรระวังเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในลักษณะเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐ การเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนในการเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ พฤติกรรมเกี่ยวกับสินบนเพื่อให้อนุมัติ/อนุญาต ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่บางประการ หรือการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษาซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย เป็นต้น

๓. การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

กรณียังไม่ดำเนินการคัดเลือก กำชับให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันจะเป็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ต่อไป ที่สำคัญขอให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างแท้จริง และมีให้เกิดการรับหรือเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

กรณีดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น กำชับให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านเอกสาร งานธุรการ การบันทึกข้อมูล และประสานงาน และช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่สำคัญต้องควบคุม กำกับ ดูแล มิให้มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่รับหรือเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ กำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นการดำเนินการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่กำหนด ควรให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป รวมทั้ง หากพบเห็นหรือมีข้อมูลว่ามีการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับการดำเนินการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง

โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๕